

นักศึกษาสิงห์อาสาออกค่าย เพิ่มทักษะนร.ชาติพันธุ์บนดอย



จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะให้นักเรียนบนดอย



สิงห์อาสา 15 สถาบันขึ้นดอยมอบเสื้อกันหนาวช่วยผู้ประสบภัยที่เชียงราย

นี้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยเฉพาะนักเรียนบนดอยในเขตภาคเหนือ เหตุนี้ “สิงห์อาสา” โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นำนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 15 สถาบัน รวมถึงนักศึกษาสิงห์อาสาต่างชาติ จัดกิจกรรมสิงห์อาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4” ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาริว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นักเรียนและประชาชนบนดอยเผชิญภัยหนาว และมีความต้องการเสื้อกันหนาว ดังนั้นเสื้อกันหนาวที่นำไปช่วยทำให้ร่างกายชาวบ้านและนักเรียนอบอุ่นคลายความหนาว ซึ่งที่นี้เคยหนาวสุดๆ ถึง 5 องศา งานออกค่ายมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท บุญรอดฯ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงศิลปินนักแสดง ร่วมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 1,000 ตัว ทั้งนี้ นายเจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยน้ำเย็น พร้อมอาจารย์ นักเรียน และชาวบ้านต้อนรับครอบครัวสิงห์อาสาอย่างอบอุ่น

นายรังสฤษดิ์ ลักขิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า โครงการออกค่ายไปกอดน้องปี 4 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค.ของทุกปีจะเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นมาก การมอบเสื้อกันหนาวกว่า 1,000 ตัวให้กับชาวบ้านห้วยน้ำเย็นเป็นที่แรกในหนาวนี้ นำกลุ่มสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาเดินทางเข้าไปมอบเสื้อกันหนาวให้ประชาชนและเด็กนักเรียนบนดอย นอกจากนี้กลุ่ม



เด็กบนดอยช่วย นศ.สิงห์อาสาต่างชาติ ทาสีอาคารใน รร.

นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ชาวเขา สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเกษตรพอเพียง ซึ่งบุญรอดฯ จะเดินทางจัดกิจกรรมทุกปีให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและอีสานต่อไป

นายเจษฎา แซ่หาง ผอ.รร.บ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สอนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 280 คน เป็นนักเรียนประจำ 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ มีถึง 5 ชนเผ่า กว่า 90% ได้รับสัญชาติไทยแล้ว เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมามีจัดอบรมทำโครงการทุนยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียนไปคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการแข่งขันที่ฮ่องกงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมออกค่ายสิงห์อาสา นอกจากมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนและครูเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังมีกิจกรรมให้เด็กบนดอยได้พัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะความคิด เดิมความพร้อมเด็กบน

ดอยมากขึ้น

นางสาวสัจจวรรณ เกาวัลย์ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัย 22 ปี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ในครั้งนี้ทำหน้าที่ในจุดคัดกรองในกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ได้ใช้วิชาความรู้ด้านพยาบาลที่เรียนมาช่วยเหลือชาวไทยภูเขาบนที่สูง อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและคำแนะนำต่างๆ แก่ชาวบ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะโรคที่ต้องระวังมาพร้อมกับหน้าหนาว เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ต้องดูแลตัวเองทำให้ร่างกายอบอุ่น ดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ด้านทานโรค ที่ผ่านมามีออกค่ายสิงห์อาสาในพื้นที่ภาคเหนือ เพราะชอบช่วยเหลือและรักษาชีวิตของประชาชนบนยอดดอย ท้องถิ่นทุรกันดาร ส่วนอาสาพัฒนาชนบท **นางสาวพิชญา**



นร.บ้านห้วยน้ำเย็นสนุกกับฐานเรียนภาษาอังกฤษ



ศจีวรรณ เก่าวลัย
นศ.พยาบาล มพล. เครือ
ข่ายสิงห์อาสา



ศราวุธ วงศ์จำปา มรภ.
ลำปาง ร่วมสิงห์อาสา
ครั้งแรก

ภรณ์ แพทย์รัตน์ นักศึกษาปี 3 คณะการจัดการการท่องเที่ยว มพล. เผยว่า ภูมิใจได้เป็นทีมสิงห์อาสาไปกับเพื่อนๆ อีก 15 สถาบัน มาออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ตนนำทักษะด้านการทำอาหารและครัวร้อนมาใช้ โดยรับหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ ของสดของแห้ง เพื่อจะทำอาหารให้กับนักเรียนและชาวบ้านที่นี่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์พยาบาลอาสาที่ออกหน่วย ตนและเพื่อนเป็นหน่วยส่งกำลัง การออกค่ายได้มิตรภาพและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

“มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มน้องๆ นักเรียน ได้ทำอาหารให้ทาน ทำกิจกรรมสอนทักษะการใช้ชีวิต ฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำศัพท์ มีภาพและสีสันสวยงาม สอนให้เด็กอ่านคำศัพท์และมีผลมาขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสพูดคุยกับครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น รับรู้ปัญหาอาคารพลศึกษาและห้องน้ำทวดโทรม กลับไปจะนำเรื่องนี้เข้าประชุมกับทีมชมรมอาสาพัฒนาชนบทแม่ฟ้าหลวงว่าจะมาทำโครงการออกค่ายที่นี่ เป็นการต่อยอดจากงานสิงห์อาสา” นางสาวพิชญภาภรณ์กล่าวด้วยรอยยิ้ม

มรภ.ลำปาง เป็นหนึ่งในสถาบันช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่แม่สรวยกับสิงห์อาสา นายศราวุธ วงศ์เจริญ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง กล่าวว่า ประสบการณ์ออกค่ายไปกอดน้องครั้งนี้ น่าจดจำ เป็นครั้งแรกที่ร่วมค่ายอาสา เด็กบนดอยยังต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษา ไม่ควรมองข้าม ตนได้นำทักษะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไปช่วยเด็กๆ ด้วยหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทน พลังของคนรุ่นใหม่จะพัฒนาประเทศไทย ถ้ามีโอกาสจะออกค่ายอีกแน่นอน เป็นความสุขในชีวิต

การออกค่ายไปกอดน้อง จ.เชียงราย นอกเหนือจากนักศึกษาไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 14 ประเทศ สัมคร่วมกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา นางสาวเคมี โรยเท นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกำลังศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เคยร่วมกิจกรรมสิงห์อาสาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ชอบมาก ครั้งนี้ลุยยอดดอย จ.เชียงราย ทำกิจกรรมกับชาวบ้านและเด็กๆ ดีใจได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาไทยและเพื่อนต่างชาติ ถึงแม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่ทุกคนมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมในพื้นที่ประสบภัย ยอกายให้ทุกประเทศ ส่งเสริมการทำงานจิตอาสา

สำหรับกิจกรรมสิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สิงห์อาสาจัดมา 50 ปี มอบเสื้อกันหนาวให้อุ่นแก่ประชาชนปีละกว่า 30,000 ตัว และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีนักศึกษาสิงห์อาสากว่า 100 สถาบันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังขยายเครือข่ายสิงห์อาสาจากทั่วโลกร่วม เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคมร่วมกับพี่ๆ ทีมสิงห์อาสา งานนี้ บุญรอดฯ และกลุ่มสิงห์อาสา ยืนยันสานต่อโครงการสิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวต่อไปบนความเชื่อ “ดีที่สุด คือ การให้ที่ไม่สิ้นสุด”.